

สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตร์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์

เป้าหมายที่ 1 สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน</p>	<p>- ประสานงานจัดประชุม ร่วมระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก คณาจารย์สถาบัน ฯ ตลอดจนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยของสถาบัน ฯ ที่ควรส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรและนิสิตของสถาบัน ฯ ทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ</p>	<p>- จัดประชุมและเตรียมข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 5 ด้าน ได้แก่ ครอบคลุม พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการทำงาน การส่งเสริมเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ พฤติกรรมแนวพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับแผนของสถาบัน ฯ ที่สร้างองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดทางสังคม การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล</p>
<p>2. สนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการวิจัยของสถาบัน ฯ</p>	<p>1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน ฯ</p> <p>2. จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยแก่บุคลากร</p> <p>3. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่บุคลากรกำลังดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p>	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน ฯ</p> <p>2. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย</p> <p>3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย</p> <p>4. จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเป็นระยะ ๆ</p> <p>5. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาผลงานวิจัยก่อนที่จะตีพิมพ์ เผยแพร่สำหรับงานวิจัยที่เป็นแหล่งทุนภายใน</p>

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
	<p>4. จัดหาแหล่งทุนวิจัย</p> <p>5. กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาโครงการวิจัยที่มีมาตรฐาน โดยขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก</p> <p>6. สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน ฯ</p>	<p>6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือการประชุมเสนอผลงาน หรือการประกวดผลงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>7. มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานนอกสถาบัน ฯ</p>
<p>3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ</p>	<p>- สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความภาษาอังกฤษ เพื่อนำลงวารสารในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนให้ลงตีพิมพ์บทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อลงวารสารต่างประเทศ เป็นเงิน 10,000.- บาท</p> <p>2. เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตและบุคลากรสถาบัน ฯ ผ่าน Website</p> <p>3. จัดประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25 สิงหาคม ของทุกปี</p> <p>4. จัดหาข้อมูลแหล่งประกวดรางวัลผลงานวิจัยให้บุคลากรทราบ และส่งผลงานเสนอขอรับรางวัล</p> <p>5. ส่งบุคลากรเข้าอบรม เรื่อง การจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ พร้อมให้ข้อมูลแนวทางการจด ระหว่างนี้ได้เตรียมผลงานของสถาบัน ฯ เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจดลิขสิทธิ์</p>

เป้าหมายที่ 2 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาความสามารถทางการวิจัยแก่บุคลากรและนิสิต	1. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีวิทยาใหม่ ๆ 2. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย	1. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถิติแนวใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 2. ทำโครงการวิจัย โดยมีนิสิตเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์ เช่น โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฯ โครงการวิจัยส่งเสริมจรรยาข้าราชการ เป็นต้น
2. เผยแพร่ความรู้ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แก่นักวิชาการทั่วไป	- ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมด้านการวิจัยแก่นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ	1. จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” “การวิเคราะห์แปรผล” เป็นต้น 2. สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล ในปี 2551 มีนิสิตได้รับรางวัล 3 คน จากที่ประชุม มศว วิชาการ 1 คน และจาก วช. 2 คน

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนการทำวิจัย 2. จัดการความรู้สู่สังคม	- จัดประชุมคณาจารย์และเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างข้อเสนอโครงการวิจัย	1. ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนจาก สสส. องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สปสช. อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการ 2. ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากผลการวิจัยเป็นฐาน และนำปัญหาที่ได้จากงานบริการวิชาการมาพัฒนาเป็นหัวข้อเสนอปัญหาการวิจัยต่อไป 3. มีการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยของสถาบัน ฯ โดยผ่าน Web จดหมายข่าว วารสารพฤติกรรมศาสตร์ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

เป้าหมายที่ 4 สืบสานและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่ดีงาม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่ทำ	ผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา สร้างเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม	- ให้คำปรึกษาแก่นักวิชาการและนิสิตในการทำวิจัย	- เสนอแนะและผลักดันให้นิสิตและคณาจารย์ทำวิจัย โดยศึกษาตัวแปรด้านพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาไทย เข้ามาร่วมศึกษาในงานวิจัยด้วย